



ทศวรรษ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



นายพีชพล อยู่สุข

ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี



จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ นายพีชพล อยู่สุข บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ปัจจุบันประกอบอาชีพ ธุรกิจส่วนตัว และรอบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย คณะกรรมการการศึกษาธิการ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อครั้งกระผมกำลังศึกษาอยู่ ระดับ ม.ปลาย กระผมทราบว่า ม.รามคำแหง มีหลักสูตร Pre-Degree

❖ สำหรับบุคคลที่สนใจเรียนปริญญาตรีตั้งแต่อายุยังน้อย กระผมจึงใช้วุฒิการศึกษาระดับชั้น ม.๓ สมัครงเรียนและเตรียมตัวสอบเก็บสะสมหน่วยกิตเรื่อยมา จนกระทั่งจบชั้น ม.๖ จึงนำวุฒิจบการศึกษาไปสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ของ ม.รามคำแหงอีกครั้ง โดยเทียบโอนหน่วยกิต จากหลักสูตร Pre-Degree มาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะและสาขาเดิม ควบคู่ไปกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (คบ.๕ ปี) การแบ่งเวลาเรียนและเตรียมตัวสอบ กระผมใช้เวลาว่างจากการเรียนภาคปกติ ว่างจากช่วยงานครอบครัวและทำการบ้าน มาศึกษาเนื้อหา ทบทวนหนังสือ เอกสาร ตำรา ดูวิดีโอการบรรยาย จากอาจารย์ประจำวิชา(ย้อนหลัง) และเข้าติวสรุปเนื้อหาแต่ละวิชาจากวิทยากรพิเศษ ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (สองสถาบันในปีเดียวกัน) กว่าที่จะผ่านมาได้ กระผมต้องอาศัยความอดทน ความพยายาม และการฝึกฝนเป็นอย่างสูง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จอันหอมหวาน ปัจจุบันกระผมทำธุรกิจส่วนตัวและรอบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพ.ศ. ๒๕๖๔ การศึกษา ม.รามคำแหง ทำให้กระผมมีประสบการณ์มากมาย และมีมุมมองในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้กระผมสามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้เป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง สุดท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ตลอดจนรุ่นพี่ทุกคนที่คอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำที่ดี คอยกำลังใจให้กระผมเสมอมา และจะไม่มีวันนี้ได้ หากไม่มีคำว่า

"เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"